



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๘๕๘ สายภายใน ๖๔๑๕๙

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๓/ว ๐๓/๐๙ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน

กองวิเทศสัมพันธ์ในนามของคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ขอแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย โครงการย่อย ๖ โครงการ ตามประกาศคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลตั้งเอกสารแนบหมายเลข ๑ และการจัดสรรทุน ตั้งแนบเอกสารแนบหมายเลข ๒ มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตผู้รับทุนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือให้คณะต้นสังกัดของนิสิตผู้รับทุน ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ที่ได้กำหนดสัดส่วนในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่นิสิตผู้รับทุน ระหว่างโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล กับคณะต้นสังกัดในอัตราสัดส่วน ๕๐:๕๐
๒. โปรดแจ้งผู้รับทุนยืนยันการรับทุน โดยผู้รับทุน พิมพ์สัญญารับทุนจากระบบ ลงนาม และให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา ลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง และ สำเนาบัตรนิสิต รับรองสำเนาถูกต้อง **นำส่งผู้ประสานงานของคณะ เพื่อรวบรวมและทำบันทึกเสนอผ่านคณบดีมายังผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (วันที่กองวิเทศสัมพันธ์ลงรับ)**
๓. เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอความร่วมมือให้คณะ สาขาวิชา ประสานงานให้ข้อมูลแก่นิสิตผู้รับทุนรวมถึงติดตามข้อมูลของสถานการณ์แพร่ระบาดและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง รวมถึงดำเนินการขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศผ่านระบบสารสนเทศ ดังปรากฏตามลิงค์ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=๑๖๗๘๑ และรับทราบเงื่อนไข ความรับผิดชอบในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID -๑๙
๔. การขอรับทุนของโครงการย่อยแต่ละโครงการ ขอได้โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุ ตั้งเอกสารแนบหมายเลข ๓ เพื่อให้นิสิตผู้รับทุนได้รับงบประมาณสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ทันกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และใช้ระยะเวลาได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ซึ่งผู้รับทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=๒๒๑๖๗ ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจัดทำแคชเชียร์เช็คให้แก่นิสิตผู้รับทุนที่จัดส่งเอกสารประกอบการรับทุนไม่ครบตามที่โครงการระบุไว้

๕. การเลื่อนกำหนดการเดินทาง และ/หรือ ปรับลดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีผลกับเงินทุนที่ได้รับ ซึ่งผู้รับทุนต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานการประสานงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชา คณบดี มายังผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พิจารณานุมัติ

๖. การออกหนังสือรับรองใช้ประกอบการขอรับตรวจลงตรา และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอได้โปรดทำบันทึกผ่านคณะ แจ้งมายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ นางสาวอุฎฐิยะ ปู่เต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒๘๘๕๕๘ และหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๔๔๑๕๖ และ ๖๔๔๑๗๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางสาวอารยา พิษผล)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์